

Số: /TTĐN-NVĐP

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

V/v cung cấp sản phẩm tuyên truyền,
thông tin đối ngoại về phòng, chống
khai thác hải sản bất hợp pháp, không
báo cáo và không theo quy định

Kính gửi: Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4”; triển khai Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sản xuất các sản phẩm truyền thông, thông tin đối ngoại về IUU gồm 05 ấn phẩm điện tử kết hợp infographic và 06 video clip infographic 2D bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Các sản phẩm truyền thông này là tài liệu tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và ngư dân về IUU; đồng thời phản bác thông tin sai lệch về công tác phòng, chống khai thác IUU, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, đặc biệt 28 tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, các đồn biên phòng và các cơ quan, đơn vị của địa phương tổ chức khai thác, phổ biến tài liệu này tới cán bộ, và nhân dân trên địa bàn để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về IUU.

Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Đăng Bằng, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Điều phối, Cục Thông tin đối ngoại; ĐT: 02437676666/số máy lẻ 133, 0989.494.899, email: bangnd@mic.gov.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NVĐP, Bg.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Mã QR để cơ quan, đơn vị tải tài liệu tuyên truyền.

Đinh Tiên Dũng

